



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย
ประเภททุนวิจัยสถาบัน
จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 นั้น

บัดนี้ ฝ่ายวิจัยโดยคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัย ได้พิจารณาโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมจึงขอประกาศรายชื่อโครงการวิจัย ที่ได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 6 โครงการ งบประมาณสนับสนุน 522,600 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร จะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
2. กรณีโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (ทั้งในคนหรือในสัตว์) และความปลอดภัยทางชีวภาพ จะต้องแนบใบรับรองจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการจัดทำสัญญารับทุนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หากโครงการใดที่ผู้วิจัยแจ้งว่าไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย (ทั้งในคนหรือในสัตว์) และความปลอดภัยทางชีวภาพ หากมีผลสืบเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในภายหลัง จะไม่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายวิจัย และจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะผู้วิจัยเท่านั้น
3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัยให้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ การทำสัญญารับทุน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการดำเนินการโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 และประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบบุญการณ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ปฏิบัติกรแทนอธิการบดี

ผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย
จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประเภททุนวิจัยสถาบัน

โครงการวิจัยสถาบัน (งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 522,600 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันหกกร้อยบาทถ้วน)

อนุมัติและดำเนินการโดยมีเงื่อนไข จำนวน 6 โครงการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการวิจัย	ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย	งบประมาณจัดสรร	ผลการพิจารณาความเกี่ยวข้องด้านจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์		จำนวน 1 โครงการ	93,600	
1	ความรู้ความเข้าใจของผู้สอนต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	นายเทิดเกียรติภณช์ แสงมณีจรรย์นัฒเดชา	93,600	ต้องผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะวิศวกรรมศาสตร์		จำนวน 1 โครงการ	99,000	
2	การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	รองศาสตราจารย์ ดร.หาญพล พึ่งรัศมี	99,000	-
คณะแพทยศาสตร์		จำนวน 3 โครงการ	246,000	
3	รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการโค้ชและการดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ	นายวรพล วิแหลม	100,000	ต้องผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
4	ความสุขของบุคลากรศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	อาจารย์ แพทย์หญิง นติมา ตีเยาว์	96,000	ต้องผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
5	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ที่ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ห้องปฏิบัติการปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	นางวนันทยา สุอังคะวาทีน	50,000	ต้องผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะสหเวชศาสตร์		จำนวน 1 โครงการ	84,000	
6	พัฒนาระบบงานของฝ่ายวิจัยเพื่อส่งเสริมงานวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	นางสาวลัดดา วันมี	84,000	ต้องผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน